



มุ่งมั่น สร้างสรรค์
กฎหมายไทยให้มีความภาคภูมิใจ

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Office of the Council of State

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจาก

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

(แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท อำนาจลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและการขอสำเนาเอกสาร และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมกรรมการ)

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายงานความสำคัญและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท อำนาจลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและการขอสำเนาเอกสาร และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมกรรมการ) ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

๑. แก้ไขระยะเวลาในการกำหนดให้หนังสือบริคณห์สนธิสิ้นผลหากไม่ได้จดทะเบียนบริษัท จากภายใน ๑๐ ปี เป็น ๓ ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

๒. แก้ไขการประชุมกรรมการ เป็นการประชุมกรรมการอาจดำเนินการโดยการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งกรรมการไม่จำเป็นต้องปรากฏตัวในที่ประชุมก็ได้ โดยให้นับเป็นองค์ประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมได้ เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดห้ามไว้

๓. ในกรณีที่มีการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้ว มีระยะเวลาเกิน ๓ ปี แต่ยังมีได้จดทะเบียนบริษัทให้สามารถดำเนินการจดทะเบียนบริษัทได้ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ

โดยประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัตินี้คือ ปัจจุบันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีการกำหนดกระบวนการขั้นตอนในการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนและบริษัทในลักษณะที่เป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำเป็น การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น การกำหนดให้มีการประทับตราบริษัทในใบหุ้นทุกใบเฉพาะกรณีของบริษัทมีตราประทับ และการกำหนดให้การประชุมกรรมการอาจดำเนินการโดยการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งทำให้กรรมการไม่จำเป็นต้องปรากฏตัวในที่ประชุมก็ได้ เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดห้ามไว้ จึงเป็นการลดภาระแก่ประชาชน เป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย.